

Hội quân Louisiana Cajun cứu hàng ngàn người, truyền cảm hứng cho nhiều người khác nữa

Release Date: Tháng 8 24, 2018

AUSTIN, Texas — Nếu bạn phớt lờ, Clyde Cain sẽ nói rằng Hội quân Cajun Louisiana đã cứu hàng 8.000 đến 10.000 người dân Houston trong trận lũ sau cơn bão Harvey năm ngoái. Nhưng, ông thì chắc chắn không chắc lắm.

"Tôi không bao giờ tập trung vào con số ... bởi vì bạn không có thời gian để chú ý đến người đó", người sáng lập và giám đốc điều hành của Hội quân Cajun Louisiana nói. "Con số duy nhất luôn quan trọng với tôi là có bao nhiêu người không được cứu. Làm thế nào chúng tôi có thể làm cho số đó bằng 0?"

Cain và các thành viên của ông đã cứu nhiều người tại các khu vực bị ngập lụt vì Bão Katrina trận công Louisiana vào năm 2005. Khi Harvey tràn qua miền Nam Texas năm ngoái, Hội quân Cajun đã sẵn sàng cứu trợ, chỉ không phải cho đến khi được yêu cầu.

"Chúng tôi không thay thế bất cứ ai", Cain nói. "Trung tâm của tôi là khi bất cứ [thành lập tại chỗ này] hoàn toàn là phải dựa vào các nhóm khác. ... Chúng tôi nên thay thế họ?"

Tại Houston, nhiều người trong số họ nhanh chóng tiên phong để cứu người bị kẹt trong nhà của cơn bão Harvey. Hội quân Cajun, mà Cain gọi là "đội phản ứng thứ hai", nên giữ cứu, để họ nhanh chóng thoát ra và làm công việc của họ.



FEMA

Page 1 of 3

họ là trợ giúp những người khác.

Sau đó, họ đi xuyên qua thành phố, tìm kiếm theo từng khu vực để xem liệu có ai bị bỏ lại. Đôi khi, người cha Cain và những người họ gặp chưa nói cùng ngôn ngữ, nhưng sự tin tưởng khi nhìn thấy họ không phải là vấn đề.

"Họ chỉ đi thuyền cùng với bạn, và họ biết bạn ở đó chứ không phải họ", Cain nói. "Việc chúng tôi có nói ngôn ngữ của họ hay không không quan trọng. ... Họ hiểu rằng chúng tôi đang cứu họ và chúng tôi quan tâm đến họ".

Trở thành tình nguyện viên của Hải quân Cajun không phải là một công việc dễ dàng. Công việc này đòi hỏi bạn phải có sự khéo léo nhất, và Cain nói rằng ông ấy đã bắt đầu học vào ban đêm do những hiểu biết của anh ấy về nhìn thấy.

"Công việc này thực sự nguy hiểm", ông nói, "và mọi sự sống của nhiều người thực sự bị đe dọa".

Cain biết không phải ai cũng có thể giúp mọi người theo cách Hải quân Cajun làm, nhưng mọi người đều có thể tỏ ra sự khác biệt trong cuộc sống của một ai đó theo cách của riêng mình.

"Chúng tôi chỉ luôn cố gắng truy cập mọi người khác làm công việc chúng tôi làm", Cain nói. "Mọi người đều giúp đỡ nhau trong cuộc sống của họ. Chúng ta không chỉ cho nhau khi có bão. ... Tôi tin rằng chúng ta chỉ cần coi việc giúp đỡ lẫn nhau là một phần của bản chất trong cuộc sống".



FEMA

Page 2 of 3

?? bi?t thêm thông tin v? c?n bão Harvey và quá trình ph?c h?i c?a Texas, hãy vào trang web v? th?m h?a c?a c?n bão Harvey t?i www.fema.gov/disaster/4332, trang Facebook t?i [www.facebook.com/FEMAharvey](http://www.facebook.com/FEMAh Harvey), tài kho?n Twitter FEMA Region 6 t?i www.twitter.com/FEMARegion6 ho?c trang web c?a Phòng Qu?n Lý Tình Tr?ng Kh?n C?p c?a Texas t?i <https://www.dps.texas.gov/dem/>.



FEMA

Page 3 of 3